



ประกาศวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เรื่อง มาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตามจังหวัดต่างๆ โดยในรอบนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และต่อเนื่องแบบทวีคูณ หรือ ก้าวกระโดด(Exponential growth) ในหลายๆ จังหวัด ประกอบกับในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา มีอาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ จำนวนมากมีการเดินทางข้ามเขต พื้นที่จังหวัด เพื่อกลับภูมิลำเนา ไปพบปะครอบครัว หรือท่องเที่ยว ตามเทศกาลฯ ดังกล่าวนั้น

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ โคโรนา-2019 แบบก้าวกระโดดของสถาบัน จึงได้มีข้อกำหนด และมาตรการ ดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยมีการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเสี่ยง

ขอให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน สืบตรวจการเดินทางของอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564) ว่า

(ก) อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มีพฤติกรรมเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือไม่

(ข) เดินทางข้ามเขตจังหวัดเข้าไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อสูง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ) ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน สังกัดอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เป็นระยะเวลา 14 วันก่อน เมื่อครบกำหนด หากอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มีอาการปกติ ไม่มีอาการติดเชื้อ จึงให้ อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ ในระหว่าง 14 วัน ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน มอบหมายงานให้ทำตามที่เหมาะสม หากบางลักษณะงาน ต้องทำในสถาบัน และไม่สามารถมอบหมายงานแบบ Work from Home ได้ ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน มอบหมายงานให้อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองในทักษะ หรือ

ความรู้ใหม่ๆ และให้ผู้บริหาร หัวหน้างานต้อง ตรวจสอบการทำงานว่าอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้มีการเรียนรู้ หรือ พัฒนาตนเองครบถ้วนตามงานที่มอบหมาย หรือไม่

2. การปฏิบัติตัวของอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ (วันจันทร์ และวันอังคาร)

ในช่วงวันหยุดประจำสัปดาห์ ห้ามอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เดินทางข้ามเขตจังหวัดเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อสูง (5 จังหวัดแรกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ตามรายงานข่าวของกระทรวงสาธารณสุข) หากฝ่าฝืน ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน กำหนดให้อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ Self-quarantine เป็นเวลา 14 วัน โดยให้ถือว่า ระยะเวลาดังกล่าวเป็นการหยุดของอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ จนครบจำนวนวันหยุดที่มีตามสิทธิ หากไม่มีวันหยุดเหลืออยู่ ให้ถือว่าเป็นการลาป่วย

3. การกำหนดมาตรการในการปฏิบัติตัวของอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในสถาบัน ตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อมาสู่อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และครอบครัว ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทาง สถาบันจึงขอกำหนดมาตรการ ดังนี้

3.1 ห้ามอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ไป สถาบันเท็ง ผับ บาร์ คาราโอเกะ งานเลี้ยงสังสรรค์ หรือ เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในพื้นที่เสี่ยง (เช่น งานมหกรรมแสดง สินค้า งานบวช สถานที่ออกกำลังกาย หรือตามสถานที่ที่ในแต่ละ จังหวัดพื้นที่ กำหนด เป็นต้น)

3.2 ห้ามอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ พบปะ หรือ ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน ทั้งในและนอกเวลางาน

3.3 ในระหว่างปฏิบัติงานในสถาบัน ให้อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดเวลา และทำการสแกนอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องสแกนอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนและหลัง การเข้า ปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในสถาบัน และขอให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ควบคุมดูแลให้ อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ใส่หน้ากากตลอดเวลาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันโรคโควิด-19 จะเกิดประสิทธิผลได้ อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ปกปิดข้อมูลการเดินทางของตนเอง และ / หรือ ของบุคคลที่พักอาศัยในบ้าน

เดียวกัน หากภายหลัง พบว่า มีการปกปิดข้อมูล หรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ในประกาศต่างๆของสถาบัน หรือ ข้อกำหนดในประกาศต่างๆของรัฐ อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่
อาจถูกลงโทษทางวินัยตามระเบียบของสถาบันต่อไป อย่างไรก็ตาม ทางสถาบัน ขอขอบคุณในความ
ร่วมมือร่วมใจ และความเอาใจใส่ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคมให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน ในการก้าวผ่านวิกฤตการณ์ โควิด-19 นี้ไป ด้วยกัน จึงเรียนมาเพื่อ
ทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ลงชื่อ



(ผศ. ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง)

อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น